

Số: *ST*/BC-UDDV

Nam Định, ngày 05 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên;

Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ báo cáo như sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã được Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn cán bộ Trung tâm qua Hội nghị dân chủ cơ quan và Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ đảng, giao ban chính quyền.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, qua đó hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tài nguyên khoáng sản, đất đai...

- Chỉ đạo Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định của Chính phủ và các quy định của tỉnh, huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thường xuyên rà soát và ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; Ban hành Quyết định số 26/QĐ-UDDV ngày 24/01/2025 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, yêu cầu các phòng nghiêm túc thực hiện.

Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực của nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp thiết. Đồng thời quán triệt đến cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc, có trách nhiệm cao hơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tình hình, kết quả THTK, CLP:

Trong năm 2024, Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ đã bám sát thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận văn bản, xử lý văn bản và gửi văn bản đi mang lại hiệu quả cao. Thực hiện chi theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ về sử dụng văn phòng phẩm, xăng xe, điện, nước... theo hướng tiết kiệm, giảm tối đa các chi phí không cần thiết. Do đó đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để chi tăng thu nhập, phúc lợi tập thể.

3. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp:

Triển khai quán triệt các nội dung tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND tỉnh về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị; trong đó cụ thể hóa được các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. Tăng cường công tác công khai, minh bạch thông tin để tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hành triệt để tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thực hiện Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô.

Tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng và điều hành hoạt động chi tiêu ngân sách Nhà nước. Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng nhiều hình thức như ban hành văn bản, niêm yết công khai tại trụ sở hoặc công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

** Đính kèm: phụ biểu số liệu báo cáo.*

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Mạnh Cường